

Họp Ban Chỉ đạo Soạn thảo Từ điển Thống kê Việt Nam

Thực hiện Quyết định Số 349/QĐ-TCTK ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê về việc thành lập Ban Chỉ đạo Soạn thảo Từ điển Thống kê Việt Nam và Tổ Soạn Từ điển Thống kê Việt Nam, chiều ngày 26/7/ 2012, tại Tổng cục Thống kê, Ban Chỉ đạo Soạn thảo Từ điển Thống kê Việt Nam tổ chức họp triển khai xây dựng và thực hiện Đề án Soạn thảo Từ điển Thống kê Việt Nam. Tiên sỹ Đỗ Thúc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có thành viên BCĐ, Tổ Soạn thảo Từ điển Thống kê Việt Nam.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, TS. Đỗ Thúc, Trưởng BCĐ đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc biên soạn và xuất bản Từ điển Thống kê Việt Nam đối với những người làm công tác thống kê và đối với xã hội. Cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam đầu tiên được biên soạn và xuất bản năm 1977. Đến nay, hiện tượng kinh tế, xã hội, môi trường đã có quá nhiều thay đổi, nên cần thiết và cấp bách phải biên soạn cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam mới, việc soạn thảo Từ điển Thống kê Việt Nam mới là công việc lớn, phức tạp, đề nghị các thành viên BCĐ, Tổ Soạn thảo phải cố gắng, quyết tâm cao,

dành thời gian thích đáng để hoàn thành tốt công việc này.



Các thành viên của Ban soạn thảo đã thảo luận về kết cấu, qui mô và cách thức tổ chức biên soạn cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam đảm bảo chất lượng và tiến độ.

TS. Đỗ Thúc, Tổng cục trưởng, Trưởng BCĐ đã giao nhiệm vụ cho Viện KHTK là đơn vị chủ trì giúp Tổng cục trưởng hoàn thiện dự thảo Đề án trên cơ sở góp ý của các thành viên, lấy ý kiến của các đơn vị trong Tổng cục trước khi trình ký ban hành chính thức Đề án Biên soạn Từ điển Thống kê Việt Nam mới.

Hội thảo “Đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp ở Việt Nam”

Ngày 28/8/2012 Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo: “Đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp ở Việt Nam” nhằm giới thiệu kết quả nghiên cứu ban đầu về dư thừa lao động trong nông nghiệp và tiến tới hợp tác xây dựng một dự án nghiên cứu về đo lường dư thừa lao động nói chung và dư thừa lao động trong nông nghiệp nói riêng ở Việt Nam. Tiên sỹ Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo và chuyên viên một số Cục, Vụ, Viện, Trung tâm thuộc Tổng cục Thống kê,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y Tế, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, và Cục Thống kê Hải Dương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã được nghe trình bày về: thực trạng, xu hướng và những khác biệt của di cư nông thôn – đô thị từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 và 2009 và Khảo sát tác động của di cư ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; Giới thiệu tóm tắt kết quả nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp tính chỉ tiêu dư

thừa lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam; và Chính sách giải quyết dư thừa lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam.



PGS. TS. Mạc Văn Tiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề Bộ LĐTBXH và ông Phạm Quang Vinh, Vụ trưởng Vụ Thông kê nông lâm và thủy sản TCTK đã phát biểu bình luận về kết quả nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp tính chỉ tiêu dư thừa lao động trong nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương.

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thông kê giới thiệu dự kiến kế hoạch tiếp theo tiến tới

thiết lập một dự án nghiên cứu về đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp có sự hợp tác giữa các nhà thống kê với các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách và sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Nhiều đại biểu tham dự Hội thảo đã phát biểu đồng tình với sự cần thiết phải xây dựng một dự án nghiên cứu về đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp trên phạm vi cả nước, bao gồm hoàn thiện các khái niệm, phương pháp đo lường, xác định nguồn dữ liệu, biên soạn báo cáo phân tích dư thừa lao động nông nghiệp gắn với chính sách tạo việc làm, giảm nghèo ở khu vực nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn.

TS. Nguyễn Bích Lâm cho rằng các chủ đề, các bài trình bày, tham luận tại Hội thảo rất cụ thể, sâu sắc, dựa vào kiến thức và chứng cứ thực tế đã cho thấy một bức tranh về dư thừa lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Đây là một đề tài lần đầu tiên TCTK nghiên cứu, Viện Khoa học Thông kê cần phối hợp với các tổ chức, với các nhà khoa học trong và ngoài nước triển khai các nghiên cứu tiếp theo để ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế Việt Nam.

Hội thảo về Dự thảo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê”

Thực hiện Quyết định Số 441/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Hệ thống tổ chức Thống kê tập trung giai đoạn 2012-2015, sáng ngày 16 tháng 8 năm 2012, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo về Dự thảo Đề án “Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thống kê”. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê (TCTK) chủ trì hội thảo. Thành phần tham dự Hội thảo gồm các thành viên Ban Soạn thảo Đề án; Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc cơ quan TCTK.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đỗ Thức đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê”, giai đoạn đầu của Đề án sẽ tập trung đào tạo nâng cao nhân lực cho hệ thống thống kê tập trung. Biên soạn tài liệu, bài giảng thống nhất sử dụng cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và đào tạo, bồi dưỡng chương trình thống kê viên, thống kê viên chính phục vụ cho việc thi nâng ngạch công chức ngành thống kê. Ông Đỗ Thức cũng chỉ rõ việc soạn thảo các tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê là quan trọng, thực hiện tại thời điểm Tổng cục đang triển khai thực hiện nhiều công việc lớn của ngành nên đề nghị các thành viên Ban Soạn

thảo, cá nhân các đơn vị được giao nhiệm vụ phải cố gắng, dành thời gian thích đáng mới có thể hoàn thành tốt công việc quan trọng này.



Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức, cán bộ, Viện Khoa học Thống kê (02 đơn vị chủ trì dự thảo Đề án) đã trình bày các nội dung chính của Dự thảo Đề án. Theo đó, việc xác định chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp

với từng ngạch, bậc là một trong các nội dung quan trọng của Đề án.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận sôi nổi về nội dung, thời lượng, hình thức đào tạo, bồi dưỡng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch Thống kê viên chính, Thống kê viên trình độ đại học và cao đẳng, Thống kê viên trình độ trung cấp, đối tượng trái ngành....

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận trong Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng ban Soạn thảo Đề án đã chốt lại 4 khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê tương ứng với ngạch Thống kê viên chính; ngạch Thống kê viên trình độ đại học và cao đẳng; ngạch Thống kê viên trình độ trung cấp; và đối tượng trái ngành; đồng thời đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Thống kê phối hợp soạn thảo phân công biên soạn tài liệu, bài giảng cho các đơn vị và cá nhân trình Tổng cục trưởng xem xét quyết định.

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu chuyển đổi số liệu thống kê theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007”

Ngày 18 tháng 08 năm 2012, Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu chuyển đổi số liệu thống kê theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007” do Tiến sỹ Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, làm chủ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là Tiến sỹ Đỗ Thúc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Nội dung Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu gồm 3 phần: (1) Cơ sở lý luận và nguyên tắc chuyển đổi số liệu phân ngành kinh tế theo VSIC 1993 và VSIC 2007; (2) Thực trạng số liệu phân ngành kinh tế; (3) Phương pháp, quy trình và kết quả chuyển đổi số liệu phân ngành kinh tế theo VSIC 1993 và VSIC 2007 giai đoạn 2005-2010.

Kết quả nghiên cứu đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, cung cấp cơ sở khoa học và năm nguyên tắc làm căn cứ

chuyển đổi số liệu thống kê theo VSIC 1993 và VSIC 2007 và ngược lại; xác định rõ quy trình, phương pháp chuyển đổi số liệu, phục vụ công tác phân tích thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm, Chiến lược phát triển Kinh tế - xã hội 10 năm và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các cơ quan Đảng, nhà nước. Đặc biệt, kết quả chuyển đổi số liệu của đề tài đã được đưa vào Niên giám thống kê năm 2010 và 2011 (chuyển đổi từ VSIC 1993 sang VSIC 2007)

Một số thành viên của Hội đồng nghiệm thu đề nghị nên làm rõ hơn quy trình chuyển đổi số liệu theo từng chuyên ngành và đảm bảo tính logic, đặc biệt là các chuyên ngành có mối quan hệ chuyển đổi đan xen, phức tạp....

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>